

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

➡ ปัญหา/อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเทศไทยและเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณและตามระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

➡ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด และการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ได้โดยตรงต่อผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู <http://www.nakhu.go.th/> หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคู อำเภอดักไถ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๘๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๖๘๔๑ ในวันและเวลาราชการ
